



ประกาศเจตนารมณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่กรมบังคับคดีได้มีแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์กรมบังคับคดี ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดี โดยยึดแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ ในเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และเสริมสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สร้างค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรตลอดจนป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอประกาศเป็นหน่วยงานที่ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไม่ว่าจะมาก่อนปฏิบัติหน้าที่ ขณะปฏิบัติหน้าที่หรือหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนการถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ให้ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตนเป็นอย่างดี พร้อมทั้งกำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน และขอความร่วมมือไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) จักขอบคุณยิ่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวอรอุมา เก่งทางดี)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร